



วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2554

กิจกรรม/โครงการ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์โดยมีผู้พักพิงจำนวน **260** คน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวทาง www.flood.su.ac.th

ในส่วนของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีคณะวิชาที่จัดกิจกรรม/โครงการ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้

1 โครงการ “ซึมน้ำตาคนไทยด้วยใจรัก” โดย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งได้ทำการปั้น emball ที่อาคาร OTOF ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pitc.su.ac.th

2 โครงการ “ศิลปากรร่วมใจ ลูกรักน้ำท่วม” โดยคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีการจัดทำอาหารกล่องเลี้ยงผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงจังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และส่งผ่านทางช่อง 3 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ms.su.ac.th

3 วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้จัดศูนย์พักพิงสำรองไว้ที่โรงยิม และได้รับผู้ประสบภัยที่เป็นบุคลากรของวิทยาเขตฯ ให้พักชั่วคราว ณ อาคารที่พักบุคลากร ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เรียบร้อยในอาคารที่พักบ้าง จึงขออภัยบุคลากรที่พัก ณ อาคารที่พัก มา ณ ที่นี้ นอกจากนี้สำนักงานวิทยาเขตฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้ประสบภัย หลังน้ำลด และจากการสำรวจจำนวนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้ขอเข้าพักในหอพัก ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 388 คน ประกอบด้วย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 28 คน คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 257 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 56 คน



ขอเชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไทย

ขอเชิญชวนบุคลากรแต่งกายชุดผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้มีการใช้ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน สำนักงานวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านแต่งกายในชุดผ้าไทยในวันปฏิบัติ ราชการเป็นประจำทุกวันพุธ **โดยครั้งแรกเริ่มในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554** เป็นต้นไป

**** ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเชิญชวนมิใช่เป็นคำสั่งหรือการบังคับ แต่ให้ดำเนินการด้วยความสมัครใจของแต่ละบุคคล**



ขยายเวลาการช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบ อุทกภัย (ฉบับเปลี่ยนแปลง)

ตามที่ทราบโดยทั่วกันว่าหลายจังหวัดของประเทศ รวมทั้งกรุงเทพมหานครประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยจึง ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่ประสบอุทกภัยทราบว่า หาก ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัยขอให้ นักศึกษาติดต่อคณะวิชา หรือ งานสวัสดิการและกิจการ นักศึกษา (คุณอมรรัตน์ วันเพ็ญ) ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 พร้อมหลักฐาน คือ

1. สำเนาทะเบียนบ้านที่บิดา-มารดา อาศัยอยู่จริง
2. รูปถ่ายสภาพบ้านที่ถูกน้ำท่วมและไร่นา (ที่ได้รับ ผลกระทบจากน้ำท่วม)
3. หนังสือรับรองระบุความเสียหายที่ครอบครัวได้รับ (ให้เทศบาล/ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ลงนามรับรอง)

หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.pitc.su.ac.th



ย้ายศูนย์วิทยุวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

หน่วยรักษาความปลอดภัย ได้ทำการย้ายศูนย์วิทยุ จากอาคารเรียนรวม 1 ไปประจำอยู่ที่ป้อมด้านหน้าวิทยา เขตสารสนเทศเพชรบุรี หมายเลขติดต่อ 41200 (เนอร์เดิม)

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

แจ้งยอดเงินกองทุนพระราชทานประจำปี 2554

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดการพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554 ณ วัด มงคลนิมิตร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 โดยทางวิทยาเขต สารสนเทศเพชรบุรี ได้ยอดเงินกองทุนพระราชทานประจำปี 2554 จำนวนเงินทั้งสิ้น 77,300 บาท

ทั้งนี้ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้ร่วมบริจาคในกองทุน พระราชทานในครั้งนี้โดยทั่วกัน